

BẮC NINH

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG, PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

HỒ THỊ HỒNG NHUNG

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân theo định hướng XHCN. Nhận thức rõ điều này, tỉnh Bắc Ninh đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chuyển biến tích cực

Sau khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và tiến hành phát triển mới một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đến hết năm 2018 Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh có 31 tổ chức đảng doanh nghiệp tư nhân (6 đảng bộ cơ sở, 25 chi bộ cơ sở) với 817 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), ngày 1-1-2019 BTV Tỉnh ủy ban hành quyết định về việc sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, có 32 tổ chức đảng

trong doanh nghiệp tư nhân (6 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ cơ sở) trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với hơn 830 đảng viên.

Nhận thức rằng các doanh nghiệp tư nhân phát triển lành mạnh, đúng hướng sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20-8-2013 về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 9-

9-2004 về “Tăng cường, củng cố, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Đồng thời, ban hành kế hoạch số 95-KH/TU ngày 7-8-2019 “Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”...

Để có cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện

khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU đến nay, tỉnh đã thành lập mới 17 tổ chức đảng (9 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), kết nạp 131 đảng viên (8 chủ doanh nghiệp tư nhân). Trong đó, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành lập mới 8 chi bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện thành lập mới 9 chi bộ cơ sở.

Kết quả trên cho thấy các thành ủy, huyện ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có những giải pháp và nỗ lực cao để phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Hầu hết các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân cũng phối hợp

chặt chẽ với chủ doanh nghiệp lãnh đạo đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, mỗi năm các doanh nghiệp trong Khối đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 20.000 lao động.

Còn những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở Bắc Ninh còn một số khó khăn, hạn chế như: Vai trò của một số cấp ủy đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa được phát huy đúng mức; nội dung, phương thức hoạt động của một số cấp ủy còn đơn điệu, chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; việc giữ mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với hội đồng quản trị, ban giám đốc ở một số doanh nghiệp chưa tốt, chưa phát huy hiệu quả. Một số đơn vị chưa chú trọng đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức, số lượng kết nạp chưa nhiều, chất lượng

chưa được nâng lên. Số chi, đảng bộ thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân còn thấp so với số doanh nghiệp tư nhân hiện nay...

Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân như: Một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể nên chưa quan tâm và tạo điều kiện cho việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp mình. Năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của một số doanh nghiệp còn thấp, đời sống và thu nhập của người lao động còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp vẫn phải sinh hoạt đảng tại địa phương hoặc đơn vị khác vì doanh nghiệp nơi họ làm việc chưa thành lập tổ chức đảng. Mặt khác, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vai trò, ý nghĩa của việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân chưa đầy đủ. Các doanh nghiệp tư nhân đa phần có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, sản xuất - kinh doanh không ổn định nên các chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân chưa đạt yêu cầu đề ra...

Giải pháp

Thời gian tới, để hoàn thành chỉ tiêu mỗi năm kết nạp được từ 90 đến 110 đảng viên, thành lập được từ 5 đến 6 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục rà soát, nắm tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tổ chức chính trị - xã hội ở các loại hình doanh nghiệp trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát, nắm chắc số lượng đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng sinh hoạt đảng ở nơi khác. Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, chủ động thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng để bổ sung về số lượng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, sau khi rà soát, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ổn định thì triển khai thành lập chi bộ. Doanh nghiệp chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì

chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên nhưng có tổ chức công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính nhanh chóng phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Hai là, tập trung lãnh đạo để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng những nhân sự trong bộ máy quản lý và BCH các đoàn thể ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề, các cơ sở y tế ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, các cơ sở giáo dục, dạy nghề, cơ sở y tế ngoài khu vực nhà nước. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với quy định và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Ba là, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy cấp huyện và cấp cơ

sở chú trọng phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; cùng với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo và cử Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong từng giai đoạn. Kịp thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm □